



กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประกาศ เลขที่ TKSG 057/256

เรื่อง นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ และจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องจะได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ไว้ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยใช้สื่อวิธีการและระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ เพื่อให้ข่าวสารสำคัญนั้นได้เผยแพร่ให้นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงเท่าที่จะทำได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำรายงานประจำปี เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบายข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ศักยภาพการแข่งขัน สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และความเสี่ยงของบริษัทฯ

2. ในกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่าง ๆ ทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริง บริษัทฯ จะดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากข่าวลือหรือข่าวสารต่าง ๆ นั้น อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

3. ในกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผิดไปจากสถานะปกติบริษัทฯ จะพิจารณาว่าบริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการในเรื่องสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ หากไม่มีหรือบริษัทฯ ไม่ทราบสาเหตุ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าบริษัทฯ ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ที่สำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกเหนือจากที่ได้เคยเปิดเผยไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทฯ ไม่ทราบสาเหตุที่จะทำให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีความผิดปกติ

4. บริษัทฯ จะละเว้นการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ในเชิงส่งเสริมที่เกินจำเป็นต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ละเว้นการใช้คำที่ไม่เหมาะสมการรายงาน หรือการคาดคะเนที่เกินความเป็นจริง ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนเข้าใจผิด

5. สำนักกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่ให้บริการข้อมูล และข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป อย่างเต็มความสามารถ ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะอาศัยช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันถือเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพมีต้นทุนต่ำ และนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

อนึ่ง นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ฉบับนี้ ได้รับการทบทวนและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 หากมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ก่อนวันที่นโยบายฉบับนี้ประกาศใช้ ให้ยกเลิกและให้ใช้นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ฉบับนี้แทน โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



Certified by

